

**DANH MỤC NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ NGHỊ
KHÔNG THỰC HIỆN**

(Kèm theo thông báo số:/TB-SKHCN, ngày tháng 03 năm 2023 của Sở
Khoa học và Công nghệ)

TT	TÊN NHIỆM VỤ/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG	TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
1	<i>Hoàn thiện quy trình sản xuất phân bón sinh học nano (NCS-SA) từ nanochitosan được tải nạp acid salicylic và ứng dụng sản phẩm này trong canh tác nông nghiệp hữu cơ an toàn và bền vững</i>	Đề nghị không thực hiện	Nhiệm vụ phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học. Tuy nhiên, nhiệm vụ chưa đề xuất doanh nghiệp, đơn vị tham gia để tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tổ chức sản xuất sản phẩm. Do đó, nhiệm vụ chưa có tính khả thi ứng dụng để triển khai thực hiện. Hội đồng đề xuất thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu để phối hợp triển khai.
2	<i>Đánh giá đa dạng tài nguyên thực vật có tiềm năng ứng dụng theo hướng dược liệu phân bố dưới tán rừng ở một số huyện thuộc tỉnh Kon Tum</i>	Đề nghị không thực hiện	Đối với danh mục loài dược liệu đã được thống kê thông qua đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng bộ tài liệu về nguồn dược liệu tỉnh Kon Tum”. Các nội dung khác của nhiệm vụ, các đối tượng nghiên cứu chưa có tính cấp thiết để thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng xác định nhiệm vụ có tính trùng lặp và chưa có tính cấp thiết để triển khai.
3	<i>Xây dựng cơ sở dữ liệu DNA mã vạch cho nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh Kon Tum</i>	Đề nghị không thực hiện	Nhiệm vụ đề xuất nghiên cứu nhiều đối tượng, tuy nhiên trong đó một số đối tượng dược liệu đã được các công trình nghiên cứu công bố. Đối với tỉnh Kon Tum đang tập trung triển khai một số nhiệm vụ nghiên cứu đối tượng dược liệu chính là Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, trong đó đã triển khai đề tài khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng; đang triển khai đề tài nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong phân tích kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh. Hội đồng xác định nhiệm vụ chưa có tính cấp thiết để triển khai trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất không thực hiện.

4	<i>Nghiên cứu mô hình sinh kế bền vững cho các nông hộ tại địa bàn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum</i>	Đề nghị không thực hiện	Nội dung nghiên cứu và sản phẩm (mô hình) chưa rõ ràng; khả năng trùng lặp các mô hình khuyến nông, mô hình dự án ứng dụng các tiến bộ KHKT, các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai và ngành môi trường đã và đang triển khai thực hiện. Hội đồng xác định nhiệm vụ không có tính mới và tính cấp thiết để triển khai.
5	<i>Trồng cỏ, chăn nuôi bò tập trung tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.</i>	Đề nghị không thực hiện	Nhiệm vụ đề xuất chưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu, Hội đồng xác định chưa đủ cơ sở để xem xét, tham gia ý kiến.
6	<i>Phát triển du lịch gắn với du lịch cộng đồng tại thôn Lê Vãng, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông.</i>	Đề nghị không thực hiện	Nhiệm vụ đề xuất chưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu, Hội đồng xác định chưa đủ cơ sở để xem xét, tham gia ý kiến.
7	<i>Nghiên cứu mối tương tác sinh thái của cây Sâm Ngọc Linh với cấu trúc, tổ thành rừng</i>	Đề nghị không thực hiện	Nhiệm vụ đề xuất chưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu, Hội đồng xác định chưa đủ cơ sở để xem xét, tham gia ý kiến.
8	<i>Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cơ bản; hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), Global GAP, Nông nghiệp hữu cơ cho một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Kon Tum.</i>	Đề nghị không thực hiện	Nội dung đề xuất nhiệm vụ chưa nêu rõ hiệu quả đạt được khi triển khai thực hiện nhiệm vụ; chưa xác định được địa chỉ ứng dụng; chưa có giải pháp huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng xác định nhiệm vụ chưa cấp thiết và chưa đủ điều kiện để triển khai trong giai đoạn hiện nay.

9	<p><i>Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “cà Phê Đắk Hà” cho sản phẩm cà phê của tỉnh Kon Tum</i></p>	<p>Đề nghị không thực hiện</p>	<p>- Cà phê Đắk Hà hiện đã có một số sản phẩm đã hình thành các kênh quảng bá, kinh doanh, xuất khẩu. - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt dự án “Quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý Cà phê Đắk Hà”. - Đề xuất với nguồn kinh phí lớn, chưa xác định rõ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp. - Đề xuất không có tính khả thi. <i>(Ý kiến thẩm định bước đầu của Sở Khoa học và Công nghệ; ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 124/SNN-KH ngày 12/01/2023; ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 65/STTTT-BCVT&CNTT ngày 13/01/2023).</i></p>
10	<p><i>Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý cây xanh tại thành phố Kon Tum</i></p>	<p>Đề nghị không thực hiện</p>	<p>Mục tiêu, sản phẩm đặt ra chưa cấp thiết, các thông tin, dữ liệu đã có trong các phương án quy hoạch và hiện trạng cây xanh đô thị để phục vụ công tác quản lý. Việc triển khai nhiệm vụ chủ yếu chỉ ứng dụng phần mềm quản lý. Bên cạnh đó, Trùng lặp một phần với nhiệm vụ đã đề xuất năm 2023 lần 1: Đánh giá thực trạng cây xanh và đề xuất giải pháp tối ưu quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh tại thành phố Kon Tum gắn liền với định hướng thành phố xanh bằng bằng mô hình i-Tree Eco do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đề xuất. Do đó, đề xuất không thực hiện. <i>(Ý kiến thẩm định bước đầu của Sở Khoa học và Công nghệ; ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 124/SNN-KH ngày 12/01/2023; ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 65/STTTT-BCVT&CNTT ngày 13/01/2023, Sở Xây dựng tại văn bản số 71/SXD-PTĐT ngày 16/01/2023)</i></p>

11	<p><i>Biến đổi văn hóa của các dân tộc ít người ở Kon Tum và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự</i></p>	<p>Đề nghị không thực hiện</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất đúng định hướng đặt hàng của tỉnh. - Vấn đề an ninh trật tự liên quan đến nhiều nguyên nhân như (Dân tộc; Tôn giáo; các chính sách; quá trình phát triển KT-XH; âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, sự phát triển KH&CN,...) vì vậy nội dung, mục tiêu đề tài chưa rõ ràng và bao quát hết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự không chỉ có sự biến đổi văn hóa của các dân tộc thiểu số. Hiện nay, ảnh hưởng của biến đổi văn hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum liên quan đến vấn đề an ninh trật tự chưa nổi cộm phải tập trung vào giải quyết. - Đề xuất có phần nội dung đã đề cập của đề tài "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" đang được triển khai thực hiện; một số nội dung liên quan của các đề tài về phòng chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tội phạm đã thực hiện, đồng thời có sự trùng lặp với các với các Chương trình mục tiêu quốc gia nhất là Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 với 10 dự án bao gồm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều mục tiêu trong đó có mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. - Đề tài chưa cấp thiết. <p>Đề nghị không thực hiện</p>
----	---	--------------------------------	--